

KỶ HỌP THỨ BẢY, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 24/6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi).

Phát biểu điều hành thảo luận về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, đây là đạo luật rất quan trọng, liên quan tới công tác phòng, chống mua bán người, tiếp nhận, hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân của hành vi mua bán người, hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người. Dự án Luật đã nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội. Qua tổng hợp kết quả thảo luận tổ, các đại biểu Quốc hội tán thành cao với sự cần thiết xây dựng Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), góp ý nhiều nội dung cụ thể về các vấn đề quan trọng của dự án Luật. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận về các nội dung

trọng tâm đã nêu trong báo cáo thẩm tra, các nội dung khác mà các đại biểu quan tâm.

Thảo luận tại phiên họp, đại biểu Trần Khánh Thu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đồng tình với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống mua bán người cho phù hợp với thực tiễn và phù hợp với các chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định tại một số dự án luật mới có liên quan đến việc phòng, chống mua bán người được sửa đổi, bổ sung. Mua bán người được Liên hợp quốc xác định là 1 trong 4 loại tội phạm nguy hiểm nhất thế giới. Ngày nay công nghệ phát triển, các đối tượng chỉ cần ngồi tại một vị trí sử dụng mạng zalo, facebook để nắm nội dung đưa người ra nước ngoài hoặc trao đổi mua bán nhân ngay trong nội địa. Chính vì vậy, đại biểu cho rằng, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, việc sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống mua bán người là cần thiết.

Tham gia vào các nội dung cụ thể, đại biểu cho biết, theo báo cáo của Bộ Công an, số vụ phạm tội mua bán người có chiều hướng gia tăng hàng năm, đặc biệt thời gian vừa qua đã xuất hiện tình trạng mua bán thai nhi, mua bán nam giới để cưỡng bức lao động trên tàu cá. Trong khi đó, pháp luật hình sự Việt Nam hiện nay chưa quy định đối với trường hợp mua bán thai nhi, vì thai nhi chưa phải là trẻ em được sinh ra, tuy nhiên trên thực tiễn tình trạng mua bán thai nhi đã xảy ra tại nhiều địa phương là hành vi nguy hiểm cho xã hội và phạm đạo đức, vi phạm thuần phong mỹ tục và chưa có quy định pháp luật điều chỉnh vấn đề này; do đó cần bổ sung truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp mua bán thai nhi.

Đối với quy định cụ thể về cơ sở chuyển biệt hỗ trợ nạn nhân mua bán người dành cho nam giới và phụ nữ, đại biểu cho rằng, các cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện đón tiếp nạn nhân bị mua bán không có khu vực trợ giúp nạn nhân mua bán người chuyên biệt, mà lồng ghép vào ở chung với các nhóm đối tượng khác. Do đó, lồng tưng trong việc triển khai thực hiện công tác

hỗ trợ vì chưa có quy trình tiếp nhận nạn nhân phù hợp và thân thiện, thiếu quy định về quản lý các trường hợp và quy trình hỗ trợ nạn nhân đặc thù; đặc biệt thiếu hẳn quy định đón tiếp trong trường hợp khẩn cấp hoặc nghi ngờ bị mua bán để chờ xác minh, xác định nạn nhân.

Thực tế cho thấy, còn khoảng trống nhất định trong việc bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ hỗ trợ giữa nạn nhân nam và nữ. Các dịch vụ hỗ trợ mới chỉ tập trung vào nạn nhân nữ bị mua bán qua biên giới làm vợ hoặc làm mại dâm, còn những nhóm có nguy cơ khác như nam công nhân làm việc tại các công trường xây dựng, dịch vụ, đánh bắt hải sản hoặc những người bị mua bán trong nội địa thường ít nhận được sự quan tâm hơn. Vì vậy, để bảo đảm đầy đủ quyền của nạn nhân bị mua bán, đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung những quy định cụ thể về việc thành lập, quản lý, vận hành những cơ sở tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân trên cơ sở đáp ứng nhu cầu giới, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của họ...

Trước đó, đầu giờ buổi sáng, với 94,25% đại biểu tham gia

biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết một lần thông qua toàn bộ dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) bằng hình thức bấm nút điện tử.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, các vị đại biểu Quốc hội bày tỏ thống nhất sự cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục quản lý thuế và tạo môi trường pháp luật thống nhất, đồng bộ áp dụng trong nền kinh tế cũng như việc khắc phục những hạn chế bất cập của Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành. Đồng thời, các đại biểu cũng đã thảo luận góp ý vào một số nội dung cụ thể như về đối tượng không chịu thuế, giá tính thuế, thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng, thuế suất, phương pháp tính thuế, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và về các trường hợp hoàn thuế...

TRAO GIẢI CUỘC THI...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Phạm Đông Thuý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hoàng Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và đại biểu dự lễ trao giải cuộc thi.

là những tác phẩm xuất sắc có sự đầu tư công phu về hình thức và nội dung; trả lời đầy đủ 5 câu hỏi trong bộ câu hỏi do Ban tổ chức đưa ra. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, thể hiện khát vọng, rõ ràng về sự phát triển của thành phố Thái Bình trong 70 năm qua.

Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 20 giải khuyến khích cho những tác giả có bài dự thi xuất sắc. Ngoài ra, Ban tổ chức tặng giấy khen 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai phát động cuộc thi. Cuộc thi tìm hiểu "Thành phố Thái Bình 70 năm xây dựng và phát triển" là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình.

CÔNG BỐ VÀ PHÁT HÀNH...

(Tiếp theo trang 1)

quê hương giàu mạnh, văn minh, hiện đại trong 20 năm đầu của thế kỷ XXI; chặng đường xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Cuốn sách đã tổng kết thực tiễn, nêu bật những thành tựu và cả những tồn tại, hạn chế; làm sáng tỏ những bài học kinh nghiệm.

Đây là tài liệu quý giúp cán bộ, đảng viên nghiên cứu, tuyên truyền vận dụng hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới để phục vụ sự nghiệp xây dựng thành phố Thái Bình ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh sớm trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thái Bình và trở thành một trong những đô thị phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và của cả nước.

THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC CHUẨN BỊ...

(Tiếp theo trang 1)

về những tình huống có thể phát sinh, cần sẵn sàng phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn. Đồng chí yêu cầu các trường tiếp tục rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi. Ngành giáo dục và các đơn vị liên quan xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn

giao thông, y tế, phòng, chống cháy, nổ. Đồng chí nhấn mạnh cần tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các thí sinh, nhất là thí sinh khuyết tật, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi, động viên các em hoàn thành tốt các môn thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.



Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Đông Hưng Hà.

CÔNG AN HUYỆN ĐÔNG HƯNG

Đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tập trung lực lượng thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội (TNXH) gắn với đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"... là những giải pháp Công an huyện Đông Hưng đã quyết liệt thực hiện thời gian qua để ngăn ngừa, giảm loại tội phạm này, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, đặc biệt là trong tháng hành động phòng, chống ma túy với chủ đề "Chung tay xây dựng xã, thị trấn sạch ma túy", Công an huyện Đông Hưng đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy tập trung lực lượng phối hợp với công an các xã, thị trấn tổ chức ra quân tấn công, trấn áp tội phạm ma túy. Trong đó chú trọng vào các tuyến, địa bàn phức tạp; chủ động nắm tình hình, phát hiện, tấn công, trấn áp, triệt xóa các đường dây tội phạm về ma túy liên tuyến, liên địa bàn; triệt xóa các điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, kiên quyết không để các điểm đã bị triệt xóa tái hoạt động trở lại. Phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức hàng trăm buổi tập huấn, phổ biến Luật Phòng, chống ma túy, các chủ trương của Đảng, Nhà nước và một số quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm ma túy tại các trường học, các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách,



Công an huyện Đông Hưng lấy lời khai của đối tượng Đào Trọng May.

38/38 xã, thị trấn. Tuyên truyền tác hại của ma túy trên hệ thống truyền thanh, trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoài ra, Đội còn tham mưu cho Công an huyện phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", duy trì hoạt động của các mô hình phòng, chống ma túy như: "Mô hình thôn, xóm không có tội phạm, ma túy, TNXH", "Họ giáo an toàn, đoàn kết, không ma túy"... Vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng

ngừa, tích cực tham gia phát hiện, tố giác các biểu hiện liên quan đến ma túy và TNXH trên địa bàn.

Đại úy Trần Danh Phương, Đội Phó đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện cho biết: Từ đầu năm đến nay, Công an huyện phối hợp với các lực lượng đã triệt phá 30 vụ về ma túy, thu giữ 10,8g ma túy các loại, lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc với 32 đối tượng, 190 người nghiện có hồ sơ quản lý. Điển hình là ngày

26/3, Công an huyện đã phối hợp với Công an xã Đông Xuân bằng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Văn Quân, sinh năm 2001, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đang bán trái phép ma túy cho các đối tượng nghiện, thu giữ 1 túi ma túy và 3 viên ma túy tổng hợp. Ngày 9/6, bắt quả tang đối tượng Đào Trọng May, sinh năm 1998, xã Thuận Thành (Thái Thụy) đang đưa ma túy vào xã Đông Động bán, thu giữ 2 gói ma túy đá. Đối tượng Đào Trọng May khai nhận: Tôi bị bạn bè xấu rủ rê chơi thử một vài lần rồi thành nghiện. Để có tiền mua ma túy về sử dụng, tôi đã thử đi mua về bán. Tôi rất hối hận, tôi khuyến cáo bạn trẻ cần có bản lĩnh để không bị rủ rê vào con đường sử dụng ma túy, đứng để như tôi đánh mất cả tương lai.

Xã Thăng Long hiện có 5 người nghiện ma túy và là địa bàn nóng về ma túy bởi có nhiều đối tượng là người xã khác, huyện khác về đây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy. Nhiều

tá Trần Quang Thái, Trưởng Công an xã Thăng Long chia sẻ: Hàng năm, Công an xã đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã ban hành nghị quyết, xây dựng phương án cụ thể về phòng, chống, kiểm soát ma túy trên địa bàn. Đây mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trong các buổi họp thôn cử cán bộ xuống thông báo tình hình ANTT và mua bán, sử dụng ma túy. Công an xã tăng cường tuần tra, bắt và xử lý các đối tượng liên quan đến ma túy. Từ đầu năm đến nay, Công an xã phối hợp với Công an huyện bắt 10 vụ việc liên quan đến ma túy. Chỉ Đổ Thị Lan, thôn Lộ Vị cho biết: Trước đây trên địa bàn thôn, nhất là đoạn đường trực thôn giáp cánh đồng là nơi đối tượng nghiện tụ tập sử dụng ma túy gây mất ANTT. Lực lượng công an thường xuyên tuần tra, nhân dân thấy có đối tượng nghi ngờ lập tức báo cho công an, vì vậy các đối tượng giờ đã ít về đây tụ tập. Khi ANTT được bảo đảm, nhân dân trong thôn tập trung phát triển kinh tế nâng cao đời sống, đóng góp cho phát triển kinh tế của địa phương.

Thời gian tới, tình hình tội phạm ma túy còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an rất cần có sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân để góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

HIẾU NGHĨA

THÔNG BÁO

Giải thể tự nguyện các HTX sản xuất kinh doanh - Dịch vụ nông nghiệp (SXKD-DVNN) trên địa bàn thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

1. Hợp tác xã SXKD-DVNN Đức Cảnh, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 08D800068 cấp ngày 06/6/2016.

MST: 1001189423

Trụ sở làm việc: TDP số 2, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

2. Hợp tác xã SXKD-DVNN Trinh Trại, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Đã bị mất

Trụ sở làm việc: TDP Trinh Trại, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

MST: 1001189448

3. HTX SXKD-DVNN Nghĩa Trinh, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 080407000032 cấp ngày 17/9/2018 (cấp lại).

MST: 101071589

Trụ sở làm việc: TDP Ngoại Trinh, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

4. HTX SXKD-DVNN Bao Hàm, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1001071608 cấp ngày 21/8/2021 (cấp lại).

MST: 1001071608

Trụ sở làm việc: TDP Bao Hàm, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

5. HTX SXKD-DVNN thị trấn Diêm Điền, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 08D80085 cấp ngày 23/6/2016.

MST: 08D80085

Trụ sở làm việc: TDP số 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Vậy chúng tôi gửi thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết về giải thể, chấm dứt sự tồn tại của các Hợp tác xã, nếu có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan thì liên hệ trước ngày 30/6/2024 để xem xét giải quyết.

MỜI THAM GIA

CHƯƠNG TRÌNH ĐƯA HÀNG VIỆT VỀ NÔNG THÔN THÁI BÌNH 2024 TẠI XÃ CHƯƠNG DƯƠNG, HUYỆN ĐÔNG HƯNG, TỈNH THÁI BÌNH

Thực hiện sự chỉ đạo về việc tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" do Bộ Chính trị phát động nhằm giúp người tiêu dùng nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam; xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam dựa trên tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc...

Triển khai chương trình xúc tiến thương mại năm 2024, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và Phát triển tỉnh Thái Bình tổ chức Chương trình đưa hàng Việt về nông

thôn Thái Bình 2024 tại xã Chương Dương, huyện Đông Hưng với quy mô 30 gian hàng của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng có nguồn gốc, xuất xứ tại Việt Nam phục vụ nhu cầu đời sống sinh hoạt; các mặt hàng điện gia dụng; các sản phẩm phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn; hàng may mặc, thời trang; hàng tiêu dùng, hàng gia dụng, hóa mỹ phẩm... của các doanh nghiệp có thương hiệu và uy tín. Tại gian hàng, các doanh nghiệp có tổ chức các chương trình: tư vấn tiêu dùng, bán hàng khuyến mại, giảm giá, dùng thử sản phẩm.

Thời gian: Từ ngày 4/7 đến ngày 6/7/2024.

Địa điểm: Xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Các doanh nghiệp đăng ký tham gia hỗ trợ miễn phí tiền gian hàng; chi phí tuyên truyền quảng bá chung cho Chương trình.

Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về:

Tên đơn vị: Trung tâm Hỗ trợ, xúc tiến đầu tư và Phát triển tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Tầng 2 Trung tâm Hành chính công tỉnh Thái Bình, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình
Điện thoại: 02273.800.686
Email: thaibinhpd@gmail.com

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và kính mời các doanh nghiệp, bà con nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia chương trình

THÔNG BÁO TÌM GIẤY TỜ

Tên tôi là: Bùi Thanh Quang

Địa chỉ: Tổ 3, phường Đê Thám, thành phố Thái Bình

Vào khoảng 14h ngày 15/6/2024 tôi có đi từ đường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Hoàng Diệu về nhà tại tổ 3, phường Đê Thám. Trên đường về nhà tôi có làm rơi một túi giấy tờ trong đó có 1 hợp đồng mua bán căn hộ chung cư tòa GS3 Smart city mang tên Bùi Thanh Quang, số căn cước 034096009405, cấp ngày 10/05/2024 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Nếu ai nhặt được cho tôi xin lại theo số điện thoại 0977892254.

Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!